

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động, linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH. Nhân "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân", phóng viên Báo Thái Bình trao đổi với ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh để hiểu rõ hơn về kế hoạch cũng như việc triển khai của ngành BHXH trong dịp cao điểm này.



Viên chức ngành BHXH phối hợp với nhân viên thu tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho người dân trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Phóng viên: Tháng 5 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ chọn là "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân". Tại tỉnh ta, ngành BHXH đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Mạc Thanh Hải: Như chúng ta biết, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 5 hàng năm là "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân" nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH. Năm nay, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch với thông điệp "Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn", trong đó chúng tôi tập trung phối hợp với các đoàn thể, tổ chức dịch vụ thu phát động phong trào thi đua, vận động hội viên, người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đây là công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thông lưu động.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu để tổ chức lễ ra quân hưởng ứng. Tổ chức các hội nghị phổ biến, đối thoại, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH. Tăng cường các hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, phần đầu tháng 5/2023, ít nhất mỗi xã, phường tổ chức 1 hội nghị.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 278.050 người tham gia BHXH, trong đó phát triển tăng mới 671 người tham gia BHXH tự nguyện so với thời điểm 31/12/2022. Có nhiều địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH như huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hưng Hà.

Phóng viên: Như ông trao đổi, đến nay Thái Bình đang có 278.050 người tham gia BHXH, vậy BHXH tỉnh đã có những cách làm như thế nào để đạt được con số ấn tượng đó?

Ông Mạc Thanh Hải: Đến nay, số người tham gia BHXH (cả bắt buộc và tự nguyện), đạt khoảng 25,3% số người trong độ tuổi lao động trong tỉnh. Có được kết quả đó là do trong thời gian qua, ngành BHXH đã phối hợp với các xã, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đầy mạnh

các hoạt động tuyên truyền nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đã đề ra. Chúng tôi tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn các huyện, cụm dân cư nhằm trang bị kiến thức về chính sách BHXH tự nguyện và kỹ năng tiếp cận, tư vấn, thuyết phục, vận động cho nhân viên của tổ chức dịch vụ thu ở các thôn, tổ dân phố. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ, tạo niềm tin cho người tham gia và tự hưởng chính sách BHXH.

Phóng viên: BHXH tỉnh sẽ có những giải pháp gì để tiếp tục duy trì và phát triển người tham gia BHXH, qua đó từng bước tiến tới hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân?

Ông Mạc Thanh Hải: Chúng tôi sẽ tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển người tham gia BHXH; giao chỉ tiêu, rà soát, đôn đốc tiến

độ thực hiện chỉ tiêu giao về BHXH tự nguyện của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT các cấp, từ tỉnh đến cơ sở.

Tiếp tục phối hợp với các xã, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền về chính sách BHXH cả loại hình bắt buộc và tự nguyện đến mọi tầng lớp nhân dân, người lao động trên địa bàn, trong các doanh nghiệp. Phối hợp với ngành thuế rà soát, đối chiếu dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân với dữ liệu tham gia BHXH, những trường hợp đã kê khai thuế, thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc thì yêu cầu chủ sử dụng lao động phải tham gia cho người lao động theo quy định của pháp luật. Trường hợp đơn vị cố tình không tham gia cho người lao động thì thực hiện thanh tra và đề xuất xử phạt theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, giải thích trực tiếp cho người dân tại các thôn, tổ dân phố về chính sách BHXH tự nguyện để mọi người hiểu rõ hơn về chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục quán triệt viên chức, người lao động trong toàn ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ, phục vụ tốt quyền lợi của người tham gia và tự hưởng chính sách BHXH, BHYT; coi đây là một yếu tố quan trọng để phát triển người tham gia, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT nói chung.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

DUY TÙNG
(thực hiện)

Nâng cao chất lượng mạng lưới nhân viên thu BHXH, BHYT tại cơ sở

Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên thu, công tác viên bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ở cơ sở là việc làm rất quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân. Qua đó góp phần thúc đẩy công tác phát triển, mở rộng người tham gia, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nhân viên thu BHXH, BHYT và cộng tác viên tại thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để phát triển, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, phần đầu thực hiện BHXH, BHYT toàn dân, ngành BHXH đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp với các ngành liên quan trong tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt chú trọng việc mở rộng mạng lưới nhân viên thu tại cơ sở.

Chị Mai Thị Hợi, nhân viên thu BHXH, BHYT thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) cho biết: Được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính sách BHXH, BHYT là điều hết sức cần thiết. Bản thân tôi mặc dù đã nắm rất chắc các quy định cụ thể của BHXH, BHYT nhưng nhiều khi có những quy định, văn bản mới, nếu không chịu khó cập nhật, học hỏi thì sẽ rất dễ bị bỏ sót. Như ở thị trấn Vũ Thư hiện nay đang có 9 cộng tác viên ở các tổ dân phố. Việc tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên này là rất cần thiết để chị em nắm chắc và hiểu rõ hơn nữa về chính sách

BHXH, BHYT. Thông qua các lớp tập huấn, tôi và chị em cộng tác viên được truyền đạt các kỹ năng khi đi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nên chúng tôi áp dụng vào thực tiễn rất hiệu quả. Nhờ vậy, số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn thị trấn đều tăng qua từng năm.

Ông Lê Văn Phúc, Phó Giám đốc BHXH huyện Vũ Thư cho biết: Thực hiện kế hoạch của BHXH tỉnh về việc đào tạo nhân viên thu của tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu BHXH, BHYT năm 2023, trong tháng 4/2023, BHXH huyện đã tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên thu BHXH, BHYT và những người đi cộng tác viên thuộc tổ chức dịch vụ thu Phúc Thịnh tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 370 học viên gồm có 33 nhân viên và 337 cộng tác viên thu đã được truyền đạt các chuyên đề về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; kỹ năng tuyên truyền, vận động, quy trình vận động 3 bước, 2 giai đoạn và chuyên đề về nghiệp vụ thu, quản lý người tham gia BHXH, BHYT. Cùng với đó, lãnh đạo BHXH tỉnh cũng đã tập trung truyền tải các nội dung cơ bản của Luật

Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho các nhân viên thu. Quá trình đào tạo, các học viên được trao đổi trực tiếp, giải đáp những băn khoăn vướng mắc. Thông qua lớp đào tạo, giúp các học viên có cái nhìn tổng quan, cụ thể hơn để vận dụng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

Công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại Thái Bình nhiều năm qua được xếp ở vị trí tốp đầu toàn quốc. Hiện toàn tỉnh có gần 55.000 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 1.800 người được hưởng lương hưu nhờ tham gia loại hình BHXH tự nguyện. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh. Việc tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên thu BHXH, BHYT tại các thôn, tổ là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền ngay tại cơ sở. Thực tế cho thấy, tại các hội nghị tập huấn, nhân viên thu, cộng tác viên đã tích cực trao đổi, thảo luận để tháo

gỡ khó khăn, vướng mắc, phần đầu tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Chỉ tính từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2023, BHXH tỉnh đã tổ chức 28 lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Với hình thức giao lưu, hỏi đáp gần gũi, cách truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, các đại biểu đã được củng cố, cập nhật thêm thông tin quan trọng đồng thời học hỏi cách làm hiệu quả tại cơ sở.

Với những kiến thức bổ ích, thiết thực hội được, BHXH tỉnh kỳ vọng đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên tại các thôn, tổ sẽ tích cực tuyên truyền, lan tỏa, đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với mọi người dân để họ hiểu và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, từ đó lựa chọn tham gia để được hưởng chính sách an sinh xã hội lâu dài.

HỒNG ANH



Đội ngũ nhân viên thu và cộng tác viên cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện ở thị trấn Kiến Xương

Thị trấn Kiến Xương là một trong những điểm sáng của huyện Kiến Xương về số người tham gia BHXH tự nguyện.

Bằng việc tăng cường tuyên truyền, người dân trên địa bàn thị trấn Kiến Xương đã hiểu rõ những lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện và tích cực hưởng ứng. Ông Nguyễn Quốc Trĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển đối

tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp thị trấn chia sẻ: Hàng tháng, chúng tôi tổ chức họp nghe các thành viên báo cáo để có những chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Tại các hội nghị, chúng tôi tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố chú trọng tuyên truyền cho hội viên và nhân dân hiểu rõ về vai trò an sinh của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với đời sống của nhân dân. Chủ động rà soát số người trong độ tuổi

lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, đồng thời giao Hội Nông dân thị trấn thường xuyên về các tổ dân phố và phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nhân dân hiểu rõ và chủ động tham gia. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ đạo Đài Truyền thanh thị trấn tăng cường tuyên truyền về chủ trương của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT và các nội dung chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện phụ thuộc rất nhiều vào nhân viên thu và cộng tác viên thu bởi đây chính là những người gần dân, hiểu dân nhất. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, anh Nguyễn Trung Kiên, nhân viên thu BHXH, BHYT thị trấn Kiến Xương không quản khó khăn, vất vả để đưa chính sách BHXH, BHYT

đến với các gia đình. Anh Kiên chia sẻ: Để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bản thân tôi phải là người gương mẫu đi đầu để mọi người tin tưởng mà cùng làm theo. Tôi vận động những người thân trong gia đình, bà con làng xóm cùng tham gia. Hiện nay, tính cả hai bên nội ngoại thì gia đình tôi đang có 5 người tham gia loại hình BHXH tự nguyện này. Cùng với cộng tác viên tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, làm sao cho mọi người hiểu được đây là chính sách ưu việt nhằm chăm lo cho những người lao động tự do khi về già. Bản thân tôi khi đi tuyên truyền luôn luôn nhiệt tình, giải thích cặn kẽ và trả lời thấu đáo các thắc mắc của người dân.

Chị Vũ Thị Hậu ở tổ dân phố Văn Khôi cho biết: Trước kia tôi không biết BHXH tự nguyện là gì. Qua nghe những lần anh Kiên và cộng tác viên tuyên truyền, giải thích những lợi ích và tính nhân văn mà BHXH mang lại cho người dân, nhất là những người lao động tự do khi về già nên tôi đã tham gia. Hiện nay, tôi đang tham gia mức đóng 517.000 đồng/tháng. Dù đây không phải là số tiền nhỏ đối với lao động tự do nhưng tôi cố gắng dành dụm để tham gia loại hình BHXH tự nguyện này để sau này khi về già còn có lương hưu, có thể BHYT

và nhất là mình chủ động được tài chính, không phải phụ thuộc vào con cái.

Thị trấn Kiến Xương có 16 tổ dân phố với trên 12.500 nhân khẩu. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 283 người đang tham gia loại hình BHXH tự nguyện. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, nhờ tích cực trong công tác tuyên truyền nên thị trấn đã vận động được hơn 30 người tham gia BHXH tự nguyện. Ông Vũ Văn Đạt, Phó Giám đốc BHXH huyện Kiến Xương cho biết: Người tham gia BHXH tự nguyện, khi có đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, cấp thẻ BHYT với mức quyền lợi được hưởng khi đi khám chữa bệnh là 95%; khi người tham gia BHXH tự nguyện mất, thân nhân còn được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí. Để lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện đến với mọi người dân, BHXH huyện tích cực tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền, phát triển người tham gia cho đội ngũ nhân viên thu và cộng tác viên cơ sở. Tính đến nay, toàn huyện có gần 9.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, thị trấn Kiến Xương là địa phương có số người tham gia mỗi cao nhất huyện.

► BHXH TỈNH Thu BHXH, BHYT, BHTN trên 1.700 tỷ đồng

4 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thực hiện thu trên 1.700 tỷ đồng, đạt 28,55% dự toán BHXH Việt Nam tạm giao năm 2023. Trong đó, thu BHXH 1.067 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 543,6 tỷ đồng và thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 74,5 tỷ đồng. Số tiền chậm đóng của các đơn vị với cơ quan BHXH là 256,9 tỷ đồng, chiếm 4,3% dự toán BHXH Việt Nam tạm giao năm 2023.

Để thực hiện tốt công tác đôn đốc thu, giảm tình trạng chậm đóng, BHXH tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động và chủ sử dụng lao động nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Phân công cho từng cán bộ thu chuyên quản thu thường xuyên phối hợp với đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ, định kỳ gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng trước đến từng đơn vị sử dụng lao động. Tăng cường thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi chậm đóng và xử phạt những đơn vị đóng chậm, đóng thiếu và trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

► ĐÔNG HƯNG Gần 28.800 người tham gia BHXH

Huyện Đông Hưng hiện có gần 28.800 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó 23.311 người tham gia BHXH bắt buộc, 5.455 người tham gia BHXH tự nguyện.

Để lan tỏa sự ưu việt của chính sách BHXH đến với người dân, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Văn bản số 292/UBND, ngày 10/4/2023 chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, đến các tổ dân phố, các thôn, hộ gia đình. Phối hợp với tổ chức dịch vụ thu tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng, đặc biệt chú trọng truyền thông theo nhóm nhỏ, đối thoại trực tiếp tại khu dân cư, nhà riêng. Các loại hình truyền thông trên môi trường mạng xã hội cũng được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa chính sách BHXH đến người dân.

Đông Hưng phấn đấu đến hết năm 2023 toàn huyện có trên 33.100 người tham gia BHXH.

THIÊN NHÂN



Anh Nguyễn Trung Kiên, nhân viên thu BHXH, BHYT thị trấn Kiến Xương thường xuyên tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân trên địa bàn.

ĐỖ HỒNG GIA